

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Đề tài luận án: “*Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*”

2. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng.

Mã số: 9.34.02.01

3. Họ và tên NCS: *Bạch Thị Thu Hương*

4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học

1. PGS, TS. Nguyễn Thị Hà

2. TS. Nguyễn Thế Thọ

5. Những kết luận mới của luận án

Luận án đã đạt được những kết quả và có những đóng góp nhất định về mặt khoa học và thực tiễn, đó là:

Một là, luận án đã hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận chung về cổ tức và chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Luận án đã đi từ việc xem xét khái niệm về cổ tức và quy trình trả cổ tức của công ty cổ phần. Trên cơ sở như vậy, luận án đi sâu nghiên cứu chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Trong đó, đã nghiên cứu xem xét khái niệm, mục tiêu của chính sách cổ tức; nội dung chính sách cổ tức của công ty cổ phần, đồng thời luận án cũng xem xét tác động của chính sách cổ tức (đến giá trị doanh nghiệp, tỷ lệ tăng trưởng bền vững,...) và các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách cổ tức của công ty cổ phần. Những vấn đề lý luận nêu trên được trình bày luận giải có căn cứ khoa học và có hệ thống.

Hai là, luận án đã xem xét kinh nghiệm về chính sách cổ tức của công ty cổ phần ở một số nước trên thế giới, như ở Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trên cơ sở đó, luận án đã rút ra bài học kinh nghiệm về hoạch định chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thủy sản niêm yết nói riêng.

Ba là, từ sự khái quát về quá trình hình thành và phát triển của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án đã đi sâu phân tích đánh giá thực trạng chính sách cổ tức của các công ty này trên các mặt: Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bốn là, để đánh giá rõ hơn chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết, luận án sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá tác động của các nhân tố đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Luận án còn đánh giá tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ tăng trưởng bền vững của các công ty này.

Năm là, trên cơ sở nghiên cứu xem xét định hướng phát triển của ngành thủy sản, đồng thời kết hợp với lý luận, luận án đã đề xuất một hệ thống giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức cho các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới như sau: (1) Hoàn thiện việc lựa chọn mô hình chính sách cổ tức phù hợp, (2) Hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách cổ tức, (3) Kết hợp chặt chẽ chính sách đầu tư và chính sách sách tài trợ với chính sách cổ tức, (4) Hoàn thiện chính sách cổ tức phù hợp với từng giai đoạn chu kỳ sống của doanh nghiệp, (5) Đa dạng hóa hình thức trả cổ tức, (6) Xác định số lần phù hợp trả cổ tức trong năm, (7) Vận dụng mua lại cổ phần thay vì trả cổ tức, (8) Xây dựng kế hoạch dòng tiền bảo đảm thực hiện chính sách cổ tức của công ty. Bên cạnh đó, Luận án còn đề xuất điều kiện thực hiện giải pháp gồm: (1) Đẩy mạnh minh bạch hóa và công khai thông tin về công ty cổ phần niêm yết, (2) Thực hiện ưu đãi hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thủy sản, (3) Nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

TẬP THỂ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giáo viên hướng dẫn 1

Giáo viên hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

PGS,TS. Nguyễn Thị Hà

TS. Nguyễn Thế Thọ

Bạch Thị Thu Hoàng